

แบบสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความผิดทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการกำกับติดตามและ รายงานผล
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ ของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 1.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2564	เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภอศรีนคร	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือการรับของขวัญ	รอบ12 เดือน
2	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด จ้าง 2.1ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร	เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภอศรีนคร	ไม่พบ	ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค 3.1ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนและประเด็น เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภอศรีนคร	ไม่พบ	ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการรับสินบน	

แบบสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความผิดทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะเวลาการกำกับติดตามและ รายงานผล
4	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการใช้รศรราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุ</p> <p>4.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีนคร	ไม่พบ	ไม่พบการกระทำทุจริต	รอบ 12 เดือน
5.	<p>มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>5.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีนคร	ไม่พบ	ไม่พบการกระทำทุจริต	